

tẩy xóa; Số khung: Không xác định do khung sắt xi bị tấp và hàn đè lên vị trí đóng số khung; Năm sản xuất: Không xác định được; Nước sản xuất: Không xác định được; Niên hạn sử dụng: Không xác định được; Màu sơn: Trắng; Công thức bánh: 4 x 2; Loại nhiên liệu: Diesel; Số người cho phép chở: 3 chỗ ngồi;

* Hiện trạng: Tại thời điểm thẩm định xe không nổ được máy, không có biển kiểm soát, không có trục cầu, không có thùng xe; Hệ thống điện: Hệ thống điện cũ, bị đứt hỏng, không có bình ắc quy; Đèn chiếu xa, chiếu gần, đèn tín hiệu phía trước còn đủ tuy nhiên đã cũ; Không có đèn gầm phía trước và toàn bộ đèn tín hiệu phía sau; Nội thất trong cabin xe: Nội thất cũ, ẩm mốc, bụi bẩn, sờn rách; Các bộ phận điều khiển cũ, mòn vẹt. Một số chi tiết bị bong rời ra khỏi vị trí lắp đặt; Thân vỏ, khung xe: Vỏ cabin bị han gỉ, mục, sơn phồng rộp; Khung, gầm xe bị han gỉ trầm trọng; Động cơ: Các bộ phận, hệ thống, tổng thành của động cơ còn đầy đủ; Động cơ đã qua sửa chữa, đã mở mặt máy, đã hạ máy, bị chảy dầu; Hệ thống lái: Kiểm tra ở trạng thái tĩnh, hệ thống lái còn đủ, bị rơ rão; Dẫn động lái: Cơ khí trợ lực thủy lực; Hệ thống treo: Nhíp trước, nhíp sau và giảm chấn thủy lực: đã cũ, han gỉ. Lá nhíp bị xô lệch, gối nhíp bị mòn vẹt, nứt vỡ; Hệ thống phanh: Hệ thống phanh chính (phanh chân): Dạng tang trống thủy lực, có trợ lực chân không; Phanh tay: Cơ cấu cơ khí khóa trực dẫn động chính; Do phương tiện không nổ được máy nên không kiểm tra được sự hoạt động của hệ thống phanh; Hệ thống truyền lực: Hệ thống truyền lực còn đủ, số sàn, dẫn động cầu sau. Ra vào số nguội hoạt;

2. Giá khởi điểm và các khoản tiền phải nộp:

a – **Giá khởi điểm của tài sản:** 51.000.000 đồng (Năm mươi một triệu đồng).

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật. Người mua được tài sản phải chịu.

b - Tiền mua hồ sơ (không hoàn trả lại): 150.000đồng/01 hồ sơ.

c - Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/01 hồ sơ (Mười triệu đồng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/4/2022 đến 16 giờ ngày 04/5/2022 (Căn cứ chứng từ báo có tại ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương).

* Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá vào tài khoản số **124000091241** của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, trường hợp khách hàng không trúng đấu giá sẽ được trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (không tính lãi, phí chuyển trả tiền khách hàng chịu).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 27/4/2022 và ngày 28/4/2022 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản (Công ty Cổ phần Hoàng Long Steel – Thôn Ngọc Mai, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Khách hàng có thể chủ động xem tài sản hoặc đăng ký với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương để phối hợp với Cục thi hành án tỉnh Hải Dương cho khách xem tài sản.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: